

SBTech เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บนอุปกรณ์ ไร้สายรุ่นใหม่สำหรับตลาดเอเชียในงาน G2E Asia

ลอนดอน-15 พ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

SBTech ผู้นำอุตสาหกรรมและผู้จัดหาโซลูชันการพนันเกี่ยวกับกีฬาแบบครบวงจรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เตรียม
นำเสนอบริการเกี่ยวกับการพนันแบบสดและแบบที่ใช้นอุปกรณ์พกพาที่ทันสมัย รวมทั้งโซลูชันสำหรับตลาดเอเชีย
ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ในงาน G2E Asia

SBTech จะนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดทั้งในรูปแบบออนไลน์และบนอุปกรณ์พกพาแก่ตลาดเอเชีย พร้อมกับ
อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความชื่นชอบของลูกค้าในเอเชียโดยเฉพาะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบ
ตัวแทนและการบริหารเครือข่ายที่ทันสมัย, เครื่องมือสำหรับแบ็ค ออฟฟิศ แบบเต็มรูปแบบที่ช่วยให้เครือข่าย
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและกำไรได้ด้วยตัวเอง และครอบคลุมการพนันขั้นต่อทุกประเภทที่ได้รับความนิยม
ในเอเชีย เช่น อัตราต่อรอง และ การต่อราคาหรือต่อแต้ม และยังรวบรวมเอาพีเจอร์การพนันระดับพรีเมียมทั้งหมด
ในคาสิโนและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดพนันแบบสดจากผู้ให้บริการระดับชั้นนำเข้าไว้ด้วยกัน

การพนันแบบสดที่โดดเด่นของ SBTech ครอบคลุมการจัดพนันกว่า 12,000 ครั้งในแต่ละเดือนจากการพนันกว่า 2
00 ชนิดของกีฬากว่า 30 ประเภท แพลตฟอร์มอุปกรณ์ไร้สายของ SBTech ครอบคลุมข้อเสนอเช่นเดียวกับ
แพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ออกแบบบนพื้นฐาน HTML5 ที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมในเรื่องการใช้งานที่
ง่ายขึ้น

ตลาดการพนันมีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว และไม่มีที่ใดจะพัฒนาได้รวดเร็วไปกว่าในเอเชีย อีไท แชนด์ ซีอีโอของ
SBTech กล่าวว่า “ปัจจุบันลูกค้าเอเชียต่างก็คาดหวังถึงความสะดวกสบายจากความทันสมัย, ระบบอัจฉริยะ และ
การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งนำเสนอการพนันขั้นต่อทุกชนิดที่ได้รับความนิยมในเอเชีย และการใช้เพียง
บัญชีเดียวสำหรับการพนันทุกชนิดทั้งกีฬาและคาสิโน เราจึงได้นำเสนอบริการดังนี้: ลูกค้าสามารถสลับบัญชีกีฬากับ
คาสิโนได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่ว่าจะเล่นพนันบนเว็บหรือบนอุปกรณ์พกพา ระบบที่ทรงพลังนี้ทำให้สามารถเล่นการ
พนันได้จากทุกที่ ลูกค้าสามารถเริ่มเล่นพนันได้จากจุดรับพนันในท้องถิ่นหรือกับตัวแทน และสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง

เนื่องที่บ้านผ่านทางออนไลน์ เรานำเสนอช่องทางการพินขึ้นต่อที่หลากหลายอย่างแท้จริง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับตลาดที่มีวิวัฒนาการตลอดเวลาในปัจจุบัน”

SBTech จะไม่หยุดยั้งเพียงแค่การสร้างความประทับใจให้กับตลาดเอเชีย ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จกับการเจาะตลาดด้วยการลงนามในข้อตกลงที่โดดเด่นช่วงไตรมาสแรกของปีเท่านั้น โซลูชันออนไลน์ อุปกรณ์พกพา และออฟไลน์ ที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในระดับสูงของบริษัทจะช่วยยกระดับความคาดหวังของลูกค้าและการพินอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีโอกาสสูงที่ SBTech จะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามภายในงานจัดแสดงเกี่ยวกับการต่อรองในแวดวงการผลิตระดับโลกครั้งนี้

SBTech จะนำเสนอโซลูชันในงาน G2E Asia ซึ่งจะจัดขึ้นที่มาเก๊าระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2557

เกี่ยวกับ SBTech

SBTech ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 และเป็นผู้นำด้านการจัดหาโซลูชันการพินเกี่ยวกับกีฬาแบบอินเตอร์แอคทีฟและบริการให้กับทั้งตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดการพินที่ถูกต้องตามกฎหมาย การนำเสนอแบบครบวงจรนี้ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมสูงและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งแบบออนไลน์ บนอุปกรณ์พกพา ออฟไลน์ ซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการพินแบบอินเตอร์แอคทีฟอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: SBTech